



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน ข่าวสด เว็บไซต์คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ช่อง 5,NBT,ThaiPBS Workpointnews กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายกัญชาว่า ถือเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งต้องเริ่มทำใน 1 ปี และจะมีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ และอีกหน่อยอาจจะเห็นกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเกษตรกร อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้หารือกับนายกฯ เรื่องการแบ่งงาน คงต้องรอการแถลงนโยบายรัฐบาลให้เสร็จสิ้นก่อน ส่วนนโยบายให้ปลูกกัญชาได้บ้านละ 6 ต้นนั้น ต้องเริ่มจากรพ.ผ่านเครือข่ายอสม. และต้องรอขับเคลื่อนการทำงานเป็นสถาบัน มีการลงนามร่วมกันระหว่างองค์การเภสัชกรรม ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ส.ค.นี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ เช่น ต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ปลูกในบ้านเรือนได้ ก่อนมาเป็นยา จะให้ครอบคลุมในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขยายสู่วิสาหกิจชุมชน และหากจะให้ใช้อย่างเสรีต้องปลูกฝังให้เกิดความมีวินัย เข้าใจประโยชน์และโทษของกัญชาอย่างแท้จริง ซึ่งฝ่ายปฏิบัติต้องหาวิธีการให้สำเร็จตามเป้าหมาย หากไม่สามารถทำได้ต้องพิจารณาหาคนมาทำแทน เรื่องดังกล่าวถือเป็นนโยบายเร่งด่วน หากไม่ทำอาจผิดมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เปิดเผยหลังประชุมคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ว่า มีการพิจารณาตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 2 ตำรับ คือ น้ำมันกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี และตำรับจอตกระดุก จ.กาฬสินธุ์ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาตตำรับจอตกระดุก เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน ส่วนตำรับนายเดชา เรื่องตำรับเห็นชอบในหลักการแล้ว แต่ติดเรื่องคุณสมบัติของนายเดชาที่จะต้องเป็นหมอพื้นบ้าน ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องกลับไปทำเรื่องคุณสมบัติของนายเดชาให้ถูกต้อง แล้วเสนอคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษอีกครั้ง จึงพิจารณาอนุญาตตำรับของนายเดชาได้</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า คุณสมบัติเป็นเรื่องสำคัญขั้นต้นของการเข้าสู่เป็นผู้ที่จะยื่นสูตรตำรับ จึงส่งกลับให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ติดตามเรื่องการรับรองคุณสมบัติของนายเดชาและรีบยื่นเข้ามาอีกครั้ง ทั้งนี้รมว.สธ.อยากให้ประชาชนได้ประโยชน์ แต่ต้องทำควบคู่กับการดูแลสุขภาพมาตรฐาน คุณสมบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย</p> <p>นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน เป็นการรับรองโดยใช้ระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยฯ แต่พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดว่าแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน จะปรุงยา กัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้ ต้องเป็นตามพ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 จึงต้องมีกรรับรองหมอพื้นบ้านใหม่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสสจ.ทั่วประเทศประเมินหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ประมาณ 3,000 กว่าคนให้เป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบใหม่ คาดใช้เวลาประมาณ 1 เดือน</p>	-
<p>ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย</p>	<p>โรคอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวถึงการระบาดของโรคอีโบล่าว่า ได้รับรายงานจากอภิตกกรมควบคุมโรคแล้ว อย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ โดยเฉพาะสนามบินได้ยกระดับเพิ่มการเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ และเที่ยวบินที่มาจากประเทศเสี่ยงจะถูกมอนิเตอร์เป็นพิเศษ ยืนยันว่าประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการการรักษาหรือควบคุมการแพร่เชื้อ เพราะการระบาดยังอยู่ที่ประเทศคองโก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีองค์การอนามัยโลกประกาศให้วิกฤตการณ์อีโบล่าแพร่ระบาดในสาธารณรัฐคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ว่า องค์การอนามัยโลกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยโพสต์	<p>เพื่อให้สามารถดำเนินการใน 2 ส่วน คือ 1.เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณสุข ไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโอบิลาถูกลามไปยังประเทศอื่น และ 2.เพื่อให้สามารถระดมความช่วยเหลือระหว่างประเทศไปยังพื้นที่ระบาด ไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดการกีดกันการเดินทาง และการประกาศครั้งนี้ความเสี่ยงยังอยู่ในพื้นที่คองโก ไทยยังคงมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และต้องยกระดับความเข้มข้นมาตรการที่เคยปฏิบัติ โดยผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด จะต้องตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวด คัดกรองผู้ที่ต้องสงสัย และระหว่างที่พำนักอยู่ในไทย ต้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้ ส่วนผู้ที่เดินทางไปยังประเทศเสี่ยงหรือมีการระบาด ต้องทราบแนวทางการปฏิบัติตัว ทั้งการป้องกันโรค การติดต่อของโรค อาการต่าง ๆ</p> <p>-เสนอข่าว ผอ.ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแอฟริกา คัดค้านการควบคุมการเดินทางไปยังดีอาร์คองโก เพราะจะยิ่งขัดขวางศักยภาพในการควบคุมไวรัสโอบิลาอย่างมีประสิทธิภาพ แม้การเดินทางข้ามแดนระหว่างชาวคองโกและยูกันดาอาจทำให้โรคนี้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต</p>	
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,7,Thai PBS	<p>ยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ไพฑูริย์ พลสวัสดิ์ ผกก. (สอบสวน) บก.ปคบ. พ.ต.อ.ชนันนันทน์ สารถวัลย์-แพศย์ ผกก.กก.4 บก.ปคบ. ภูญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. แดงข่าวจับกุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเถื่อนและแผ่นแปะสลดความอ้วนอ้างสรรพคุณเกินจริง พร้อมของกลางจำนวนมาก ที่ตรวจยึดได้ที่หมู่บ้านอรุณธร แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารเถื่อน พบวัตถุติดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต อาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ SKB1 มีฉลากระบุสถานที่ผลิต บ. พืดชายนัน ซัพพลายเชอร์วิส จก. อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งเคยถูกดำเนินคดีฐานเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมยี่ห้อสินันที่มีส่วนผสมของสารไซบูทรามิน</p> <p>-เสนอข่าว ภูญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลการได้รับอนุญาตจาก ออย. และบริษัทขาดการต่ออายุตั้งแต่ 3 ม.ค. 2562 จึงประสานตำรวจ ปคบ. เข้าตรวจสอบโรงงานและดำเนินคดีกับเจ้าของหลายข้อหา มีโทษสูงสุด จำคุก 5-20 ปี ปรับตั้งแต่ 500,000-2,000,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
ข่าวสด	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เกษิษฐ์ นพ.สจ.สระแก้ว กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.สระแก้ว ตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 ก.ค. 2562 พบผู้ป่วย 697 ราย อัตราป่วย 124.68 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.วังน้ำเย็น สูงเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ หากผู้ป่วยมีไข้สูง 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น อ่อนเพลีย ซึมลง ปัสสาวะสีเข้ม หรือไข้ลดแล้วแต่อาการแยลง เบื่ออาหาร ขอให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก และรีบไปพบแพทย์</p>	
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สจ.นครราชสีมา เผยว่า โรคไข้เลือดออกใน จ.นครราชสีมา มีแนวโน้มจะระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา ได้รณรงค์ให้ร่วมกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และสถานที่สำคัญภายในชุมชนอย่างเข้มข้น</p>	
เดลินิวส์ Mthai	<p>โรคไข้กระดูกพร่อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโรคไข้กระดูกพร่อง ว่า มีอยู่ 2 โรค คือ 1.ไข้กระดูกฝ่อ เกิดจากสเต็มเซลล์ไม่สร้างเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด 2.สเต็มเซลล์ยังไม่ฝ่อ แต่ทำงานผิดปกติ สร้างเม็ดเลือดผิดปกติ และต่ำ มีโอกาสเปลี่ยนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันหรือลูคีเมียได้ ทั้ง 2 โรครักษายากแต่รักษาได้ ขึ้นอยู่กับอายุคนไข้ หากอายุยังไม่มากจะรักษาด้วยการปลูกถ่ายไข้กระดูก หากอายุมากให้รับยาแอนติบอดี โรคนี้ยังไม่รู้สาเหตุแต่ไม่ใช่กรรมพันธุ์ แนะนำให้ตรวจร่างกาย หากพบว่ามีปัญหาเกร็ดเลือด เม็ดเลือดขาวหรือแดงต่ำเป็นระยะเวลาานาน หรือมีปัญหาเลือดออกง่าย เกิดจ้ำเลือด ติดเชื้อง่ายกว่าคนอื่น ให้พบแพทย์ด้านโลหิตวิทยา</p>	-
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>อาหารผู้ป่วยโรคไต</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า คนไทยจำนวนไม่น้อยติดเค็ม</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่นิวส์ สวท.	ชอบกินอาหารปรุงสำเร็จซึ่งมักมีปริมาณโซเดียมสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต ประชาชนทั่วไปสามารถป้องกันภาวะไตเสื่อมที่จะนำไปสู่โรคไตเรื้อรังได้ด้วยการกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามธงโภชนาการและหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ รวมถึงบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม โดยบริโภคน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน น้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน และเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชาต่อวัน ทั้งในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและประชาชนทั่วไป เพื่อการมีสุขภาพที่ดี	
เดลินิวส์	กรมอนามัยชวนพ่อแม่เล่านิทาน -เสนอstrup พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษก สธ. กล่าวว่า กรมอนามัยได้คัดสรรหนังสือนิทานกว่า 100 เรื่องที่เหมาะสมสำหรับเด็กตามกลุ่มวัย เพื่อให้พ่อแม่ไว้ใช้เล่าให้ลูกฟัง ซึ่งจะเป็อาหารสมองและอาหารใจที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ สติปัญญา อารมณ์ การสื่อสารทางภาษาให้กับลูก และช่วยเพิ่มความผูกพันในครอบครัว	
สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	เตือนฟันสึก-กร่อน -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฟันสึก คืออาการที่ผิวฟันส่วนใดส่วนหนึ่งค่อย ๆ กร่อนหลุดไปที่ละน้อย มักจะเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจเกิดจากการขบเคี้ยวของแข็ง หรือรับประทานอาหารที่มีความเป็นกรดสูงบ่อยๆ หรือจากการนอนกัดฟันจนเป็นนิสัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อารบดเคี้ยว รูปร่างฟันและใบหน้า ควรได้รับการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ และพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน	
ไทยรัฐ	อำเภอต้นแบบไม่ดื่มสุรา -เสนอข่าว นายประวุฒิ ละครราช รองนพ.สสจ.ร้อยเอ็ด นายสันติ ธรณี ผู้ช่วยสสอ.เสลภูมิ และคณะผู้แทนโครงการพัฒนากลุ่มอำเภอต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครือข่ายพื้นที่ระดับอำเภอ เข้าพบนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด เพื่อชี้แจงแนวทางการรณรงค์ให้ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นอำเภอต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างยั่งยืน และประชาชนชาว อ.เสลภูมิ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการขับเคลื่อนโครงการในปี 2562 โดยการเชิญชวนชาวเสลภูมิลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2561 มีประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษาได้ 1,762 คน ส่วนการบำบัดคนที่ติดสุราด้วยโปรแกรมสติบำบัด ปีที่ผ่านมาได้บำบัดคนที่ติดสุราในพื้นที่ 30 คน ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ	-
เดลินิวส์	สมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง -เสนอstrupข่าว โกรฐจุฬาลัมพา หรือ ชิงเฮา เป็นพืชล้มลุกที่พบทั่วไปในสาธารณรัฐประชาชนจีนสรรพคุณทางยาของคนจีนใช้แก้โรคติดเชื้อและโรคมะเร็งมานานกว่า 2,000 ปี สรรพคุณยาไทยในอดีตจะใช้แก้ไข้เจ็ริง (ไข้ที่มีเม็ดผื่นขึ้นตามตัว เช่น หัด อีสุกอีใส รากสาต) นอกจากนั้น ยังใช้แก้ไอและหอบหืดได้ โดยโกรฐจุฬาลัมพามีสารสำคัญคือ ชิงฮาวซู ที่มีผลในการต้านเชื้อไข้มาลาเรีย โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ดื้อยา และมีผลต่อการรักษาโรคมะเร็งได้ดีมาก ขณะนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีแผนศึกษาวิจัยปลูกสมุนไพรดังกล่าว โดยจะทำการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าสายพันธุ์ใดมีปริมาณตัวยาส่งที่สุด	-
ประชาชาติธุรกิจ	คนดีศรีสาธารณสุข -เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง เป็นประธานเปิดโครงการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่นการประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุนทรพจน์ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ	



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch